



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 9 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,031 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,338,550 ราย รักษาหายเพิ่ม 15,417 ราย รักษาหายสะสม 1,181,781 ราย ยังรักษาอยู่ 143,038 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 220 ราย เสียชีวิตสะสม 13,731 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 38,174,738 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 223,381,096 ราย เสียชีวิต 4,608,897 ราย รักษาหาย 199,894,591 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เรียกร้องประเทศต่างๆ ชลอฉีดบูสเตอร์โดสถึงสิ้นปี นี้ ยังมีผู้คนอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว **สหรัฐฯ** โจ ไบเดน เตรียมหาหรือผู้นำโลกเร่งจัดหาวัคซีนโควิด ในที่ประชุม UN ก.ย. นี้, Novavax เริ่มต้นการทดลองทางคลินิกระยะ 1/2 เพื่อศึกษาวัคซีนรวมสำหรับโรคโควิด 19 และใช้ขวดใหญ่ตามฤดูกาล **อังกฤษ** เผยงานวิจัยร่วมกับจีน ว่าต้นเหตุโควิด 19 ในจีนอาจเกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็งนำเข้า **อียู** แถลงเพิ่มค่าเดือนผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน AZ อาจก่อให้เกิดโรคจีบีเอส ซึ่งทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้ออ่อนแอแรงเฉียบพลัน **ญี่ปุ่น** ขยายเวลาล็อกดาวน์คุมโควิดถึงสิ้น ก.ย., พบผู้เสียชีวิตรายที่ 3 หลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาล็อตปนเปื้อน, พบผู้ติดเชื้อโควิดอีก 2 สายพันธุ์ Eta และ Kappa **จีน** เสนอส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินให้อัฟกานิสถาน รวมอาหาร-วัคซีนโควิด มูลค่ากว่าพันล้าน **เวียดนาม** อนุมัติฉีดวัคซีนสูตรไขว้ โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ **ศรีลังกา** แนะนำหญิงอย่าเพิ่งมีครรภ์ช่วงนี้ เสี่ยงป่วยโควิด 19 **แคนาดา** อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดส สามารถเดินทางเข้าประเทศ

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมแผนก่อนประชุม ศบค.ชุดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา, มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.,มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, ช่อง 3,7,9, NBT, TNN, Thaipbs, js100)
-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย 10 ก.ย. ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ สร.จะนำเสนอแผนการฉีดวัคซีนเดือน ต.ค. ขึ้นต่ำ 24 ล้านโดส และเสนอการผ่อนคลายมาตรการส่วนใหญ่ยังคงเดิม คงมาตรการเคอร์ฟิวไว้ถึงสิ้น ก.ย.64 การปรับจังหวัดตามพื้นที่สีต้องรอความเห็นชอบจาก ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., thejournalistclub, nationtv, topnews, INN)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีหากมีการยุบ ศบค.ว่า ขณะนี้ยังไม่เห็น พ.ร.บ.โรคติดต่อที่กำลังแก้ไข จะมีกฎหมายใหม่แยกหมวดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขออกมาจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน หนึ่งปีที่เรียนรู้มาเมื่อเกิดโรคโควิด 19 จะมีความเป็นวิชาการขัดแย้งแตกต่างกันจากแพทย์หลายสถาบัน จึงใช้คนละมาตรฐานกัน ต้องจัดระบบใหม่หมด เรียกว่าคืนอำนาจให้สร.ได้ส่วนหนึ่ง แต่นายกฯ ก็จะไปมีส่วนดูแลด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ, workpointtoday)

-ปลัด สร. เผย การยกเลิก พ.ร.ก. ต้องมีมาตรการ-กฎหมายมารองรับ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับเดิมยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องรื้อร่างฉบับใหม่ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็ยังไม่ยกเลิก แม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ตัวเลขสูง ต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มเติม สร.จะเสนอข้อมาตรการเท่ากับคราวที่แล้ว คือ ผ่อนคลายได้เล็กน้อย เดินหน้ามาตรการ COVID19 Free Setting และ Digital Health Pass ให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการไปใช้บริการทั้งร้านอาหาร สถานประกอบการ และการเดินทาง

2. ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, sonhditalk, mcot, js100, TNN, acnews, mthai newtv, infoquest, INN, workpointtoday, thebangkokinsight, thestandard)

-รองนายกฯ และ รมว.สร. เผย 10 ก.ย. จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ สร.เสนอฉีดไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้กลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติ ตามวัตถุประสงค์ที่สั่งซื้อเข้ามา 30 ล้านโดส คณะแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และจะหารือเตรียมฉีด AZ เข็ม 3 ให้กับกลุ่มที่ทำงานสัมผัสกับชาวต่างชาติใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเปิดประเทศ รวมทั้งประชาชนอีก 3 ล้านคนที่ได้รับ SV แล้ว 2 เข็ม คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ต้นเดือน ต.ค.64 ยืนยันปลายปีนี้มีวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกคน ทั้งนี้ ยังไม่มีการหารือเรื่องการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา, มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ผจก., ข่าวสด)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความกังวลในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ว่า ตามการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ที่นำมาขออนุญาตกับ อย. สามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม สอดคล้องกับ WHO และ FDA สหรัฐฯ ดังนั้นเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปฉีดได้ทุกคน รวมถึงคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่ขึ้นกับ กกก. วัคซีนแห่งชาติ ที่เป็นคณะหลักในการพิจารณาการให้วัคซีนก็ให้การรับรองแล้ว รวมทั้งฝ่ายวิชาการ ศบค.สธ.เห็นชอบแล้ว และจะนำเข้า ศบค.ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ, TNN, thebangkokinsight

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ว่า ผู้ปกครองจะให้บุตรฉีดวัคซีนใดต้องพิจารณาจาก 3 มิติ 1.ผลข้างเคียง วัคซีน mRNA เริ่มพบมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กและเยาวชนผู้ชาย ราว 5 ราย ใน 1 ล้านโดส 2.ประสิทธิภาพ เทคโนโลยี mRNA มีประสิทธิภาพสูงกว่าเทคโนโลยีเชื้อตาย 3.การเจ็บป่วยจากโควิด พบว่าเด็กและเยาวชนไม่ค่อยแสดงอาการ/มีอาการไม่บ่อยรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เพจเฟซบุ๊ก

-เพจไอ้หนู กูจะบ่นให้ฟัง โพสต์ว่ายังมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่โอเคกับวัคซีนชนิด mRNA ที่จะฉีดให้กับบุตรหลาน ขอเรียกร้องให้รัฐบาล กกก.ควบคุมโรค อย. รับผิดชอบต่อฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายให้กับเด็กอายุ 12-18 ปี เพราะตอนนี้ที่จีนและหลายประเทศอนุมัติให้เด็กแล้ว ในเมื่อมีวัคซีนเข้ามาหลายยี่ห้อ ขอสิทธิ์ในการเลือก แต่ขึ้นอยู่กับแพทย์ คิดว่าที่ยังไม่อนุมัติเพราะรอดผลการฉีดเด็กในประเทศอื่นก่อน

3. การบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ผจก., ข่าวสด, ประชาชาติ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, acnews, sonthitalk, ช่อง 7, sanook, thaipbs, workpointtoday, thailandplus, infoquest, thejournalistclub, js100)

-นพ.เฉวตสรร ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค 1.5 ล้านโดส ฉีดเข็มแรก 391,074 โดส เข็มสอง 163,017 โดย และเข็มสาม 394,777 โดส รวมแล้วประมาณ 9 แสนกว่าโดส ที่เหลือ 6 แสนโดส ไม่ได้หายออกจากระบบ แต่จะใช้สำหรับฉีดเป็นเข็มสองในกลุ่มเสี่ยง 608 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งต้องวันระยะห่างจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์ โดยเป็นการทยอยส่งตามกำหนดที่จะต้องฉีดประชาชน เนื่องจากวัคซีนที่ออกจากอู่หมัดติดลบ เมื่อส่งไปที่พื้นที่จะมีอายุสั้นลงเหลือเพียง 30 วัน

4. ซิโนฟาร์มยื่นขอใช้ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, nationtv, ChiangmaiNews, sanook, thaipbs, js100, topnews, thebangkokinsight)

-เลขาธิการฯ อย. เผย ขณะนี้ บ.ไปโอจีเน็ค จก. ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทย นำเอกสารมายื่นกับ อย. เพื่อขอยกอายุกลุ่มอายุใช้วัคซีนจากเดิม 18 ปีขึ้นไป เป็น 3 ปีขึ้นไป อย.จะพยายามพิจารณาให้เร็วที่สุด คาดว่าไม่เกิน 30 วัน สำหรับราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จะเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กกลุ่มอายุ 10-18 ปี 5 หมื่นคน อย.จะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด ส่วนการวิจัยเป็นอีกเรื่องต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมเป็นหลัก

5. ผลวิจัยฉีดไขว้ Sinovac + Convidecia

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผจก., มติชนสุดสัปดาห์, pptv, newtv, topnews, TNN)

-นายอนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยไบโอเทค โพสต์ว่า จีนเผยแพร่ผลการทดสอบการใช้วัคซีนแบบไขว้ในอาสาสมัครที่ได้รับ SV 1 เข็ม และ 2 เข็ม ตามด้วยวัคซีน Viral Vector ที่พัฒนาขึ้นในจีน ชื่อ Convidecia พบว่า ตัวเลขการกระตุ้นสอดคล้องกับผลที่ทีมไทยได้มา แต่ข้อน่าสังเกตคือ ภูมิสูงแต่แค่ 2 สัปดาห์ลดลง

6. สั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 ไร้ปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, INN, topnews, nationtv, mcot)

-นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และ รมว.กต. กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกำลังเจรจาสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 จากอียูว่าได้รับมอบหมายเป็นเพียงฝ่ายติดต่อ ให้ทูตไปประสานงาน ขณะที่ สธ.เป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อวัคซีน พิจารณาตามแผนที่วางไว้ ทั้งระบบการบริจาค แลกเปลี่ยน และซื้อ ขอยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกับ สธ. คนพยายามพูดโยงว่ามีปัญหา เข้าใจว่าเป็นเรื่องการเมือง

7. ยาโมลนูพิราเวียร์รักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า ไทยรัฐ, คมชัดลึก,

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, ประชาชาติ, workpointtoday, pptv, amarintv, TNN, nationtv, thaipbs)
 -น.ส.ไตรศุลี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย สธ.เตรียมนำเข้ายารักษาโควิด 19 โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ของ บ. MSD ยาโปรทีเอส อินฮิบิเตอร์ ของไฟเซอร์ อยู่ระหว่างวิจัยเฟส 3 ในมนุษย์ วางแผนจะขึ้นทะเบียนกับ FDA สหรัฐฯ ต.ค.64 คาดว่าประเทศไทยจะมีการขึ้นเทียบกับ อย. ภายในเดือน พ.ย.นี้ และจะมีการสั่งนำเข้ามาใช้ในประเทศแทนยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากกลไกการทำงานเหมือนกัน สามารถยับยั้งไวรัสเข้าสู่เซลล์ แต่ยาโมลนูพิราเวียร์ จะเฉพาะเจาะจงกับไวรัสก่อโรคโควิด 19 โดยใช้ 40 เม็ด 5 วัน ต่อผู้ป่วย 1 คน ที่มีอาการน้อย กรณีการใช้ยาไอเวอร์เม็กตินรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 CDC สหรัฐฯ และงานวิจัยในต่างประเทศไม่แนะนำให้ใช้ ส่วนการวิจัยในไทย รพ.ศิริราช กำลังดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

8. สถานการณ์ระบาดในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, infoquest, mcot, NBT, Thaipbs, sondhitalk, sanook, thailandplus)

-นพ.เฉวตสรร ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า สายพันธุ์เดลตาระบาดมากกว่าสายพันธุ์เดิมถึง 2.5 เท่า ทำให้ผู้ติดเชื้อเดือน มิ.ย.-ก.ย.64 มียอดสูงในทุกประเทศ ขณะนี้ไทยจับตา มองผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากตปท. และเข้มงวดชายแดนตลอดเวลา แม้ยังไม่พบสายพันธุ์ C.1.2 หรือมิว ก็ตาม ส่วนข้อวิตกว่ามีการตรวจเชิงรุกน้อยลง จะตรวจในกลุ่มเสี่ยงของคลัสเตอร์ใหม่ เมื่อพบผู้ป่วยน้อยลงอาจลดจำนวนการตรวจเชิงรุกลงไป สำหรับยอดผู้เสียชีวิตที่ยังคงมีจำนวนสูงเกิน 200 รายหลายวัน เป็นผลต่อเนื่องมาจากระยะเวลาการรักษาที่ใช้เวลายาวนานขึ้น ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อมากกลายเป็นยอดของในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ส่วนแนวโน้มสถานการณ์ต้องดูทุก 14 วัน ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการอย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, TNN, thebangkokinsight, topnews, thestandard)

-นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. เผย ขณะนี้ กทม.ติดเชื้อสะสม 2.5 แสนราย ต้องคุมเข้าไปอีก 5-6 เท่า เท่ากับติดเชื้อราว 1.2 ล้านคน ยอดสะสมยืนยันทั้งประเทศน่าจะมีผู้ติดเชื้อ 6-7 ล้านคน เป็นการติดเชื้อแฝงและแพร่เชื้อให้ติดในครอบครัว คนใกล้ชิด ดังนั้นต้องปรับเป้าหมายทำให้ตัวเลขน้อยลงและอยู่กับมันได้ ดำเนินชีวิตตามปกติวิถีใหม่ เน้นฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน ลดเจ็บป่วยรุนแรง เร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

9. อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ช่อง 7, sondhitalk, changmainews

-ปช.แม่บ้านศรีบุญยืนเชียงราย เสียชีวิตหลังรับวัคซีน AZ เข็ม 2 ที่ รพ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย ไม่ครบ 48 ชม. บ่นรู้สึกเจ็บหน้าอก ทั้งที่เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเจ็บป่วย ออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้ชาวบ้านที่ฉีดวัคซีนกว่า 50 ราย ต่างพากันกลัวและวิพากษ์วิจารณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (sanook, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ, ช่อง 7)

-ลูกสาวร้องขอความเป็นธรรมให้บิดาวัย 85 ปี หลังพาไปฉีดวัคซีน AZ เข็มแรก จ.นนทบุรี กลายเป็นอัมพาตนอนติดเตียง ทั้งที่ก่อนหน้าแข็งแรงมาก ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบดูแล

10. คลิปบุคลากรการแพทย์เทศบาลชุมแพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สื่อโซเชียลแชร์คลิป TikTok ของ mr.mafear_spain เป็นภาพเหตุการณ์บุคลากรการแพทย์ประจำจุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น มีอาการชัก ส่งเสียงร้องตะโกนดังลั่น คาดว่าเกิดจากความเครียด อ่อนล้าพักผ่อนน้อย และต้องใส่ชุดป้องกันหลายชั้นในสภาพอากาศไม่ถ่ายเท

11. หินยักษ์ถล่ม รพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, mcot, 77kaoded, ช่อง one, nationtv, workpointtoday, topnews, thaipbs, INN)

-เกิดเหตุฝนตกหนักทำให้อันหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน สไลด์ตัวลงจากภูเขาที่อาคารที่พักสงฆ์ ซึ่งใช้เป็นศูนย์พักคอยและรพ.สนาม ใน ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ อาคารศูนย์พักคอยผู้เสี่ยงโควิด 19 พังเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้กักตัวประมาณ 20 ราย ไปตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.ภักดีชุมพล

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 7

-นพ.สราวุฒิ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้หารือกับ ศธ.เพื่อนำเสนอความคืบหน้าและข้อสรุปต่อที่ประชุม ศบค. ถึงมาตรการขยายเฟส 2 โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มโรงเรียนไป-กลับที่มีความพร้อมหรืออยู่ในพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้ม ให้สามารถเปิดเรียนได้ทันในช่วงเดือน พ.ย. โดยขณะนี้มิมีโรงเรียนสมัครเข้ารับการประเมินแล้วอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตรงความชัดเจนจาก ศบค. อีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, thailandplus, mcot, thejournalistclub, changmainews, plewseengern)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.อภิชาติ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สถานประกอบการและโรงงานหลายแห่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 กรมควบคุมโรคจึงนำมาตราการบับเบิลแอนด์ซีลมาใช้ควบคุมโรคในโรงงาน ขอเชิญชวนให้โรงงานเล็ก-ใหญ่จัดทำแผนทำบับเบิลแอนด์ซีลเพื่อการป้องกันโรค โดยแบ่งกลุ่มพนักงานไลน์การผลิตเดียวกันออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ไม่ปะปนกัน เพื่อจำกัดการแพร่เชื้อระหว่างกลุ่ม ตรวจสอบและควบคุมได้ จะลดการ ระบาดทั้งโรงงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, topnews, thailandplus, INN, thebangkokingsight, TNN, thaiquote, thaipbs, mcot, js100)</p> <p>-สถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้ป่วยโควิด 19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ควรระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ หมั่นสังเกตอาการก่อนเชื้อลงปอด เบื้องต้นมีอาการหอบเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม เจ็บแน่นหน้าอก อ่อนเพลีย ระดับออกซิเจนในเลือดลดน้อยลงกว่าระดับปกติ จึงควรดูแลตนเองด้วยมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>พระพุทธรูปมหานาคปฏิมากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เตรียมอัญเชิญพระพุทธรูปมหานาคปฏิมากร ปางนาคปรก 9 เศียร องค์พระมีน้ำหนัก 700 กิโลกรัม ความสูง 3 เมตร และหน้าตัก 1 เมตร ได้รับการหล่อและออกแบบ โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม นำมาประดิษฐาน ที่โถงกลางอาคาร สป.สธ.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และปกป้องคุ้มครองชาว สธ. และประชาชนคนไทย เป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานให้สะดวกราบรื่น</p>	
<p>วันฆ่าตัวตายโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., มติชน, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ประชาชาติ, , เดลินิวส์, nationtv, prd, thailandplus, pptvhd36, posttoday, inn กรมประชาสัมพันธ์, pattayamail, Chiangmai-mail)</p> <p>กรมสุขภาพจิต ผลักดันแคมเปญ “See You Tomorrow แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้” เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ก.ย.ของทุกปี เพื่อลดการสูญเสียจากการฆ่าตัวตายในประเทศไทย โดยเฉพาะปีนี้ที่ประชาชนต้องพบเจอกับอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะมีกิจกรรมเสวนาและแถลงข่าวร่วมกับเครือข่ายและเสวนาออนไลน์ผ่านทางสื่อโซเชียลของกรมสุขภาพจิตในวันดังกล่าว</p>	
<p>5 เทคนิคดื่มน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ข่าวสด, pptvhd36, nationtv, prd, thailandplus, inn)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำเทคนิคในการดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว ดื่มทีละน้อยตลอดวัน ช่วยลดน้ำหนัก ดีต่อสุขภาพผิวพรรณ และชะลอวัย ดังนี้ 1.ดื่มน้ำ 1 แก้ว หลังตื่นนอน ลดภาวะขาดน้ำจากการนอนหลับ เลือดไหลเวียน กระตุ้นการขับถ่าย 2.ดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนมื้อเช้า 15-20 นาที และจิบน้ำเพียงครึ่งแก้วหลังอาหาร 3.ดื่มน้ำ 2-3 แก้ว ระหว่างวัน ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย 4.ดื่มน้ำ 2 แก้ว ช่วงบ่าย-เย็น แก้กะหาย และทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้น 5.ดื่มน้ำ 2-3 แก้ว ช่วงเย็นและก่อนนอน ช่วยชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้</p>	
<p>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (Bangkok post)</p> <p>-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า อภ. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 92.84 คะแนน อยู่ในระดับเกรด A ระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการที่ อภ. ได้เข้าร่วม ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดย ป.ป.ช. โดยคะแนนการประเมินมาจากตัวชี้วัด 10 ด้าน โดยในส่วนของคะแนนด้านการป้องกันการทุจริตและการเปิดเผยข้อมูลนั้น มีความโดดเด่นมาก โดยได้คะแนนการประเมินสูงสุดถึง 100 คะแนนเต็ม นอกจากนี้ อภ. ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคลิปวิดีโอที่นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดโดย สปท. อีกด้วย</p>	